

BÁO CÁO

tình hình thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2023

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã

1.1. Về đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng

Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, kết luận,... của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy gắn với kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Kịp thời ban hành Kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra năm 2022. Phong cách, lề lối làm việc được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; phát huy sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Tiếp tục chú trọng làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương, thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của địa phương¹. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cấp ủy².

1.2. Công tác chính trị, tư tưởng

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và 03 hội nghị để quán triệt các chuyên

¹ Trong 06 tháng đầu năm 2023, Thường trực Thị ủy kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; tổ chức làm việc với Đảng ủy các xã, phường: Phố Phong, Phố Nhon, Phố Ninh và Đảng ủy Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm; tổ chức Hội nghị trực tiếp với bí thư đảng ủy các xã, phường.

² Đã triển khai ứng dụng phần mềm hệ thống Phòng họp không giấy trong các cuộc họp Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy.

đề, các văn bản của Trung ương, tỉnh và của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy³. Thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục xây dựng Tập tin sinh hoạt chi bộ hàng quý. Tăng cường theo dõi, chỉ đạo việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thị xã. Ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm (2023 - 2025) và trong năm 2023.

1.3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ

Ban Thường vụ Thị ủy tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương, tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ⁴. Thành lập Văn phòng Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy và chỉ đạo UBND thị xã trình HĐND thị xã thành lập Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Phòng Nội vụ thị xã theo các chủ trương, đề án của cấp có thẩm quyền. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; 2025 - 2030, 2026 - 2031. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ⁵. Cùng cố, kiện toàn một số chức danh diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý⁶ gắn với thực hiện chủ trương cán bộ chủ chốt (*bí thư, chủ tịch UBND*) cấp xã không phải là người địa phương⁷. Ban hành các kết luận về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ bảo đảm đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ⁸.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên⁹. Ban hành 03 Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng

³ Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2023 “Quảng Ngãi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững” và thông tin thời sự quý I/2023; Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2023; Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thị ủy.

⁴ Ban hành: Quy định cụ thể hóa Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị và Quy định số 809-QĐ/TU ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ; Quy định cụ thể hóa Quy định số 887-QĐ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thị xã Đức Phổ; Hướng dẫn thực hiện chủ trương bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý sau khi bị kỷ luật.

⁵ Đăng ký danh sách cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; đăng ký danh sách bổ sung dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2023. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại thị xã Đức Phổ (50 đồng chí). Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng công tác tổ chức, dân vận, văn phòng cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở; bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho chức danh trưởng ban, phó trưởng ban tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2023; bồi dưỡng đối với cán bộ quy hoạch chức danh cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư cấp ủy cấp xã, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã.

⁶ Tiếp nhận, phân công cán bộ đối với 03 đồng chí; điều động cán bộ đối với 06 đồng chí; bổ nhiệm 03 đồng chí.

⁷ Tính đến ngày 30/6/2023, có 8/15 xã, phường có bí thư cấp ủy; 6/15 xã, phường có chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

⁸ Kết luận về tiêu chuẩn chính trị 50 trường hợp để kết nạp Đảng, quy hoạch, giới thiệu ứng cử, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

⁹ Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở năm 2023. Giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023 cho các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy (*giao chỉ tiêu kết nạp 194 đảng viên mới cho 33 đảng ủy, chi bộ trực thuộc còn nguồn kết nạp*). Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ

và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu đảng cho 85 đảng viên từ 50 đến 75 năm tuổi Đảng đợt 03/02 và 19/5/2023. Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện theo đúng quy định; Đảng bộ thị xã Đức Phổ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2022. Chú trọng tạo nguồn và phát triển đảng viên; trong 6 tháng đầu năm, đã phát triển được 58 đảng viên (*trong đó, có 12 học sinh*); công nhận đảng viên chính thức cho 42 đồng chí.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng¹⁰; tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023.

- *Về kiểm tra*: Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 22 tổ chức đảng và 35 đảng viên (*tăng 05 tổ chức đảng và tăng 02 đảng viên so với cùng kỳ*); trong đó, Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 04 tổ chức đảng, 06 đảng viên (*02 cấp ủy viên cùng cấp*). Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thị ủy giao, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy đã tiến hành kiểm tra 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên (*01 cấp ủy viên cùng cấp*); các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy kiểm tra 15 tổ chức đảng và 26 đảng viên.

- *Về giám sát*: Cấp ủy cơ sở tiến hành giám sát chuyên đề 10 tổ chức đảng và 65 đảng viên; ủy ban kiểm tra cơ sở tiến hành giám sát chuyên đề 08 tổ chức đảng và 08 đảng viên.

- *Về thi hành kỷ luật Đảng*: Trong 06 tháng đầu năm, đảng ủy và chi bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật đối với 07 đảng viên, giảm 02 đảng viên so với cùng kỳ (*trong đó, khiển trách 02 đảng viên, cảnh cáo 05 đảng viên¹¹*). Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên vi phạm, trong đó, khiển trách 01 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên¹².

1.5. Công tác dân vận

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm

đang ở chi bộ đông đảng viên. Thay đổi tên gọi và kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thị xã.

¹⁰ Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2021 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Quyết định số 885-QĐ/UBKTTW ngày 29/12/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành mẫu báo cáo thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng...

¹¹ Trong đó, đảng ủy thi hành kỷ luật 01 đảng viên; chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật 06 đảng viên.

¹² Nội dung vi phạm về những điều đảng viên không được làm, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2023. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận, tôn giáo, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2023; Kế hoạch thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2026.

1.6. Công tác xây dựng chính quyền

Công tác quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục đổi mới, có chuyển biến tích cực. Thường trực HĐND, các ban HĐND thị xã đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác, Chương trình giám sát năm 2023¹³; tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thị xã triệu tập, tổ chức 01 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 10); chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

UBND thị xã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và điều hành nhiệm vụ theo sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh và của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy. Tổ chức bộ máy, biên chế tiếp tục được kiện toàn¹⁴. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo¹⁵; việc tiếp nhận và trả hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của thị xã, các xã, phường được triển khai thực hiện tốt, góp phần nâng cao dịch vụ hành chính công, phục vụ tốt cho tổ chức và công dân¹⁶.

1.7. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể

Ban Thường vụ Thị ủy ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Cho ý kiến đối với chương trình giám sát, phản biện xã hội và kế hoạch tổ chức các hoạt động, hội nghị của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã năm 2023. Chỉ đạo tổ chức thành

¹³ (1) Thường trực HĐND thị xã giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đã có Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư tại UBND thị xã; (2) Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã giám sát việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từ nguồn vốn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại UBND các xã Phổ Châu, Phổ Phong và Phòng Kinh tế thị xã; (3) Ban Pháp chế HĐND thị xã thành lập Đoàn giám sát và ban hành kế hoạch giám sát về thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã tại các xã, phường.

¹⁴ Đã thành lập Văn phòng HĐND và UBND thị xã trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng thị xã. Cho chủ trương giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc HĐND thị xã và UBND thị xã; giao số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thị xã.

¹⁵ Phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, phường năm 2022; triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 và khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính trong năm 2022.

¹⁶ Trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 đạt trên 85%.

công Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã và Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt hiệu quả, chất lượng¹⁷; quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở¹⁸; thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; huy động nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời, đúng đối tượng.

2. Về phát triển kinh tế

2.1. Tổng giá trị sản xuất đạt 15.840 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm khoảng 86,7%.

2.1.1. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.110 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 32.216 tấn, bằng 97,6% so với cùng kỳ; các loại cây trồng khác cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt¹⁹. Tổng đàn gia súc hiện có khoảng 48.138 con, bằng 89,9% so với cùng kỳ. Diện tích trồng rừng tập trung khoảng 270 ha, bằng 86% so với cùng kỳ; tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42%. Sản lượng thủy sản đạt 54.080 tấn, bằng 99,8% so với cùng kỳ²⁰. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo; đến nay, thị xã có 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh²¹.

¹⁷ **(1) Ủy ban MTTQ Việt Nam:** Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); vận động Nhân dân hiến cây, hiến đất, ngày công, lắp đặt điện thắp sáng, camera an ninh với tổng số tiền trên 170.000.000 đồng; huy động Quỹ Vì người nghèo năm 2023 số tiền 364.046.000 đồng... **(2) Hội Nông dân:** Vận động xây dựng Quỹ HTND 182,995 triệu đồng; phối hợp mở 16 lớp tập huấn về sản xuất nông nghiệp cho 550 lượt hội viên nông dân... **(3) Hội Liên hiệp Phụ nữ:** Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; vận động, kết nối mạnh thường quân tặng 100 suất quà cho phụ nữ nghèo, cận nghèo với số tiền 50.000.000 đồng; tổ chức Liên hoan Dân vũ tại Nhà trung bày văn hóa Sa Huỳnh; tổ chức Giải cầu lông trong hội viên phụ nữ lần thứ nhất năm 2023; phối hợp tổ chức 08 lớp tập huấn cho 511 chỉ là cán bộ, hội viên, phụ nữ... **(4) Hội Cựu chiến binh:** Ký kết Chương trình phối hợp tham gia giữ gìn ANCT - TTATXH với Hội Cựu chiến binh thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; phối hợp mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 90 cán bộ, hội viên... **(5) Đoàn Thanh niên:** Tổ chức 02 phiên tòa giả định; tổ chức Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2023; thực hiện công trình thanh niên “Trụ điện nở hoa”; tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên; phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 90 cán bộ Đoàn... **(6) Liên đoàn Lao động:** Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” năm 2023; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ xây dựng 01 nhà ở Mái ấm Công đoàn; tổ chức 01 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch 86 công đoàn cơ sở trực thuộc; tổ chức 02 lớp quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 cho 248 đoàn viên, công nhân viên chức lao động...

¹⁸ Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành và chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm lực lượng nòng cốt ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

¹⁹ **Cây lúa:** diện tích gieo sạ đạt 5.347 ha, bằng 99,02% so với cùng kỳ; sản lượng thóc đạt 31.120 tấn, bằng 98,5% so với cùng kỳ; năng suất đạt 58,2 tạ/ha, bằng 99,5% so với cùng kỳ. **Cây ngô:** Diện tích đạt 185 ha, bằng 80,4% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 1.095 tấn, bằng 78,1% so với cùng kỳ; năng suất đạt 59,2 tạ/ha, bằng 97% so với cùng kỳ. **Cây lạc:** Diện tích đạt 390 ha, bằng 84,8% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 780 tấn, bằng 75,4% so với cùng kỳ; năng suất đạt 20 tạ/ha, bằng 89% so với cùng kỳ. **Đậu các loại:** Diện tích đạt 11,9 ha, tăng 48,8% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 17,9 tấn, tăng 52,3% so với cùng kỳ; năng suất đạt 15 tạ/ha, tăng 2,4% so với cùng kỳ. **Rau các loại:** Diện tích đạt 554,5 ha, tăng 25,5% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 13.080 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ; năng suất đạt 235,9 tạ/ha, tăng 2% so với cùng kỳ.

²⁰ Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 1.390 tấn, bằng 88% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác đạt 52.690 tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

²¹ 02 sản phẩm đạt 04 sao: Muối hầm, muối tre của Công ty TNHH MTV Muối Sahu và 08 sản phẩm đạt 03 sao: Công viên Làng Gò Cò, Nếp ngự Sa Huỳnh, Nước mắm Bốn Huệ, Dầu phụng Phở Nhơn, Dầu lạc Phở An, Chối đốt, tinh bột nghệ và Bánh thuẫn.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện; đã hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thẩm định, xét công nhận xã Phổ An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao²².

2.1.2. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 6.980 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.930 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, đầu tư xây dựng của các doanh nghiệp, cơ sở đang hoạt động tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã.

2.1.3. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 13.800 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch từng bước phát triển; phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức một số hoạt động, lễ hội trên khu vực Đầm An Khê nhằm giới thiệu, quảng bá nền văn hóa Sa Huỳnh, tạo tiền đề thu hút, phát triển du lịch, như: Chương trình “Mùa Xuân trên Đầm An Khê”²³; trình diễn thả diều nghệ thuật; đồng thời, đang phối hợp thực hiện kế hoạch xây dựng sản phẩm, chuyển giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến gắn với di chỉ văn hóa Sa Huỳnh và đầm An Khê; tổng lượt khách du lịch đến thị xã trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 104.000 lượt khách.

2.2. Về đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị

Công tác phát triển đô thị được tập trung chỉ đạo thực hiện; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được chú trọng²⁴; triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu, hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm, mang tính thúc đẩy²⁵. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn qua địa bàn thị xã) được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương.

2.3. Thu, chi ngân sách; vốn đầu tư phát triển

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 171,743 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ, đạt 67,8% so với dự toán năm. Tổng chi ngân sách đạt 408,594 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ, đạt 57,7% so với dự toán năm.

²² Qua rà soát, đến nay, xã Phổ Thuận đạt 10/19 tiêu chí; xã Phổ Phong đạt 10/19 tiêu chí; xã Phổ Nhơn đạt 08/19 tiêu chí; xã Phổ Cường đạt 07/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

²³ Gồm các hoạt động: Hội chợ Xuân 2023 và Lễ hội âm thực An Khê sông hát tại Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh, Lễ hội đua thuyền, Chương trình "Bước chạy mùa xuân"...

²⁴ Phê duyệt: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phục vụ dự án đường Huỳnh Công Thiệu nối dài và Khu tái định cư phục vụ dự án Kè chống sạt lở bờ các điểm dọc sông Trà Cầu. Phê duyệt nhiệm vụ lập: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam Hùng Vương; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phổ An, thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2011 - 2020; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái văn hóa Sa Huỳnh; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp Phổ Phong (phần mở rộng).

²⁵ Đang triển khai thực hiện các dự án: Đường Huỳnh Thúc Kháng; đường Huỳnh Công Thiệu; Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (từ cầu Bàu đến sông Rô); Hồ chứa nước Bàu Đen (xã Phổ Cường); Kè chống sạt lở các điểm bờ Sông Trà Cầu (đoạn qua phường Phổ Ninh, Phổ Minh); Cầu Thanh Đức; hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã (giai đoạn 3)...

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt 4.220 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch, tăng 26% so với cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 270,327 tỷ đồng; đến ngày 30/6/2023, giải ngân đạt khoảng 108,709 tỷ đồng, đạt 40,2% so với kế hoạch vốn giao (*trong đó, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ giải ngân 64,044 tỷ đồng, đạt 53,2% so với kế hoạch vốn giao; nguồn ngân sách thị xã giải ngân 44,665 tỷ đồng, đạt 29,8% so với kế hoạch vốn giao*).

2.4. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường

Tổ chức công khai bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 34 thửa, với tổng diện tích 18.159,5 m²; cấp GCNQSDĐ cho 18 cộng đồng dân cư được giao đất, giao rừng, với tổng diện tích 361.372m². Công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo thực hiện; phối hợp với sở, ngành chức năng kiểm tra các mỏ đất để đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (*đoạn qua địa bàn thị xã*); xử lý các điểm tập kết rác thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

3. Văn hoá - xã hội

- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo được tích cực thực hiện; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông²⁶; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo²⁷. Triển khai lập hồ sơ về công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia cho Trường Tiểu học số 1 Phổ Thạnh. Phối hợp với sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân²⁸. Trong 06 tháng đầu năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 5,5%; tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,7%.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đẩy mạnh²⁹. Công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng³⁰. Phối hợp tổ chức Lễ công bố và đón

²⁶ Năm 2023, khởi công mới 05 công trình trường học: (1) Trường Mầm non Phổ Thạnh; (2) Trường Tiểu học số 3 Phổ Thạnh; (3) Trường THCS Phổ Nhơn; (4) Trường Mầm non Phổ Minh; (5) Trường Mầm non Phổ An. Đồng thời, bố trí 33 tỷ đồng để mua sắm thiết bị và sửa chữa cơ sở vật chất các trường.

²⁷ Tuyển dụng viên chức đối với 107 thí sinh/112 thí sinh trúng tuyển (*05 thí sinh không hoàn thiện hồ sơ theo quy định*); đăng ký nhu cầu tuyển dụng 190 giáo viên; đăng ký viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2023.

²⁸ Kiểm tra 24 cơ sở; tổng số cơ sở mời làm việc 17 cơ sở; tổng số cơ sở nhắc nhở 01 cơ sở; tổng số cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính 15 cơ sở với tổng số tiền phạt: 24.400.000 đồng; tổng số cơ sở có hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy: 10 cơ sở với tổng giá trị hàng hóa vi phạm: 13.780.000 đồng.

²⁹ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử - chính trị - xã hội; mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão năm 2023. Tham gia thi đấu giải cờ tướng Mừng Đảng - Mừng Xuân tỉnh Quảng Ngãi, kết quả đạt giải nhì toàn đoàn và 01 giải nhất cá nhân; tổ chức Hội thi Bước nhảy dân vũ thị xã Đức Phổ năm 2023; giải bóng đá 5 người; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe

nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh. Công tác chuyên đổi số được tập trung chỉ đạo thực hiện; Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyên đổi số thị xã Đức Phổ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định; thực hiện chi trả hàng tháng cho đối tượng người có công, thân nhân người có công, đối tượng trợ cấp bảo trợ xã hội với tổng số tiền hơn 86,8 tỷ đồng. Chính sách lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo tiếp tục được chú trọng; tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh - định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023; trong 6 tháng đầu năm, tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho 5.441 lao động, đạt 60,5% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,02%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,62%.

4. Quốc phòng, an ninh và công tác nội chính

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn giao thông được tăng cường. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tiếp tục quan tâm thực hiện.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tập trung chỉ đạo. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, đi vào nền nếp và đạt kết quả tích cực³¹; đồng chí Bí thư Thị ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, phường thực hiện nghiêm túc việc đối thoại, tiếp công dân theo quy định³².

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khó khăn

1.1. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa kịp thời cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy và cấp có thẩm quyền.

toàn dân năm 2023; lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước trẻ em và giải bơi thanh thiếu niên phong trào thị xã Đức Phổ năm 2023.

³⁰ Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thị xã; chuyên đổi số; công tác tuyển quân năm 2023.... Đăng tải 80 tin, bài; cập nhật 793 văn bản của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã và các văn bản chỉ đạo của cấp trên lên Trang thông tin điện tử thị xã. Thực hiện phát sóng 182 chương trình, 210 chuyên mục, 750 tin, 170 bài.

³¹ Các cơ quan hành chính trên địa bàn thị xã thực hiện tiếp công dân 78 lượt/ 83 người/ 76 vụ việc; giải quyết 155/201 đơn, đạt tỷ lệ 77,1% (trong đó, thị xã giải quyết 76/100 vụ, đạt tỷ lệ 746%, cấp xã giải quyết 79/101 vụ, đạt tỷ lệ 78,2 %).

³² Tổ chức 02 Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Thị ủy với cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh và với Nhân dân xã Phổ An. Theo dõi, đôn đốc Đảng ủy các xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư đảng ủy với công dân trên địa bàn năm 2023; kết quả, 15/15 xã, phường đã xây dựng kế hoạch đối thoại và tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư đảng ủy với công dân trên địa bàn.

- Tỷ lệ phát triển đảng viên thấp so với chỉ tiêu đề ra (58/170 đảng viên). Nhiều cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực ngoài nhà nước.

- Một số cuộc kiểm tra, giám sát hoàn thành chậm so với kế hoạch đã đề ra; công tác nắm tình hình để phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế.

- Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương chưa theo kịp yêu cầu trong tình hình mới.

1.2. Về kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, công tác nội chính

- Kinh tế có bước phát triển nhưng chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực; hầu hết các chỉ tiêu về nông nghiệp đạt thấp so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng, các chương trình mục tiêu quốc gia,... chậm, chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Việc thực hiện một số nhiệm vụ, công trình, dự án chậm so với tiến độ đề ra. Công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai ở cấp xã chưa chặt chẽ, tình trạng xây dựng nhà không phép còn xảy ra. Vệ sinh môi trường, xử lý rác thải ở một số địa phương chưa được thực hiện tốt.

- Công tác thông tin, tuyên truyền chưa có nhiều đổi mới. Chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

- Số lượng đơn, thư tăng cao so với cùng kỳ, nhất là đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tình trạng phá rừng còn xảy ra.

2. Nguyên nhân của hạn chế

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì những hạn chế nêu trên xuất từ những nguyên nhân chủ quan chủ yếu như sau: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị chưa có sự tập trung, quyết liệt và quyết tâm cao nhất. Năng lực của một số cán bộ lãnh đạo chưa ngang tầm nhiệm vụ, chưa phát huy hết vai trò trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có việc chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ. Tư duy, phương pháp làm việc của một số cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên chậm đổi mới.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; trong 6 tháng cuối năm 2023, các cấp, các ngành của thị xã cần nêu cao tinh thần trách

nhiệm, thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/12/2022 của Hội nghị Thị ủy lần thứ 11 khóa XXI, trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

I. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

1. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm, sâu sát cơ sở. Nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn, mở rộng dân chủ trong Đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng.

2. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) và các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, nhất là tập trung tuyên truyền các vấn đề mới, những kết quả, thành tựu đạt được của đất nước, tỉnh, thị xã trên các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động, sắc bén trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Xuân Hòa. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm.

3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác cán bộ năm 2023; thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo quy định. Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (*thay thế Quy định số 469-QĐ/TU ngày 05/7/2021*) và Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý (*thay thế Quy định số 193-QĐ/TU ngày 23/12/2020*).

4. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt. Triển khai thực hiện phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử. Chỉ đạo hoàn thành công tác kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu đề ra. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023.

5. Chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục,.. trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Xây dựng Kế hoạch khắc phục

những hạn chế, khuyết điểm qua kết quả kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy (*theo Kế hoạch số 36-KH/BNCTU ngày 10/01/2023*). Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy năm 2023; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị ủy năm 2024. Xem xét, giải quyết kịp thời đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo đúng quy định.

6. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền, phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

7. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng. Thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm về xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

8. Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực, trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đổi mới hoạt động của Bộ phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. Về phát triển kinh tế

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (*đoạn qua địa bàn thị xã*). Đẩy mạnh công tác xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án quan trọng như: Đường Huỳnh Thúc Kháng; đường Huỳnh Công Thiệu (*nối dài*); Hệ thống thoát nước khu vực đô thị (*từ cầu Bàu đến sông Ró*); Cầu Thanh Đức; hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phổ Nhơn (*giai đoạn 3*),... Triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Đức Phổ đến năm 2045.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động của Thị ủy về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển kinh tế biển. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá du lịch; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch,

góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển dịch vụ, du lịch phù hợp với quy hoạch.

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp đảm bảo thực chất, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2023, có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (*xã Phổ An, xã Phổ Thuận*).

4. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tăng cường thu hút đầu tư xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhất là các dự án lớn, quan trọng của thị xã. Đẩy mạnh công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, chống thất thu ngân sách; điều hành chi ngân sách theo dự toán, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

5. Tiếp tục triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện phương án, kế hoạch phòng, chống hạn; phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão.

III. Về văn hóa - xã hội

1. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa của người dân. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng trên địa bàn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương; huy động các nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao. Đổi mới, đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống của người học. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục. Thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra.

3. Tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân; an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.

4. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025.

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số trên địa bàn thị xã. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về triển khai ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

IV. Về quốc phòng, an ninh; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự năm 2023. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường năm 2023 đạt kết quả cao. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023 - 2030. Tiếp tục triển khai có chất lượng các cuộc thanh tra theo kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo quy định; chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, không để tồn đọng, kéo dài. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn thị xã. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Đ/c Phan Công Bình, UVBTVTU,
Giám đốc CA tỉnh (*phụ trách thị xã*),
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- TT HĐND, UBND thị xã,
- Các chi, đảng ủy trực thuộc,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy,
- Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH thị xã,
- Các đồng chí Thị ủy viên,
- QC, PC, NC -TH VP Thị ủy,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

T/M THỊ ỦY
BÍ THƯ

Nguyễn Kiên